

SIAM SINDHORN

ข่าวประชาสัมพันธ์

“สินธร เรสซิเดนซ์” จับมือกับพันธมิตร 4 แบรินด์ชั้นนำระดับโลก

เสริมความเชื่อมั่นการเป็นต้นแบบอสังหาฯ

สร้างสังคมคุณภาพน่าอยู่ด้วยที่พักอาศัยคุณภาพสูง

สยามสินธร บริษัทในเครือของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ผู้พัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ ภายใต้ชื่อ “หลังสวนวิลเลจ” มูลค่า 2.6 หมื่นล้าน หลังประสบความสำเร็จจากการเปิดตัวเฟสแรก “สินธร เรสซิเดนซ์” ด้วยยอดขายพุ่งกว่า 70% ล่าสุดจับมือกับพันธมิตร 4 แบรินด์ชั้นนำระดับโลก ลงนามความร่วมมือ ตอกย้ำความมั่นใจผู้บริโภค พร้อมเผยความคืบหน้าการก่อสร้าง สินธร เรสซิเดนซ์ โครงการสังคมคุณภาพที่มีสภาพแวดล้อมที่ดีและรับผิดชอบต่อสังคม บนถนนหลังสวน ผู้การเป็นต้นแบบการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของประเทศไทย

นายชลาลักษณ์ บุณนาค กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วย **นายปราโมทย์ เตชะสุพัฒน์กุล** กรรมการบริหาร และ **นายขจรเดช แสงสุพรรณ** กรรมการบริหาร บริษัท สยามสินธร จำกัด บริษัทในเครือสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ร่วมกันเปิดเผยว่า “สินธร เรสซิเดนซ์” คอนโดมิเนียมระดับไฮเอนด์ เป็นส่วนหนึ่งในโครงการ “หลังสวน วิลเลจ” ซึ่งเป็นโครงการสังคมคุณภาพที่มีสภาพแวดล้อมดี และรับผิดชอบต่อสังคม ด้วยนโยบายไม่คำนึงถึงกำไรสูงสุดเป็นสำคัญ โดยหวังจะให้เป็ต้นแบบของการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในอนาคตของประเทศต่อไป

ล่าสุดเพื่อเป็นการตอกย้ำความเป็นคอนโดมิเนียมระดับไฮเอนด์ สินธร เรสซิเดนซ์ จัดพิธีลงนามเซ็นสัญญา ด้วยการผนึก 4 แบรินด์ชั้นนำระดับโลก โดยได้รับเกียรติจากตัวแทนผู้บริหารจากทั้ง 4 แบรินด์ร่วมลงนาม ได้แก่ **มร.โทมัส อโบลินโซ** กรรมการผู้จัดการ BSH Company ตัวแทนจาก Siemens แบรินด์เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านอันดับหนึ่งจากเยอรมันนี, **คุณ มาร์ติน กิล** ผู้อำนวยการฝ่ายขายต่างประเทศ ตัวแทนจาก Poggenpohl หนึ่งในแบรินด์ที่ดีที่สุดในโลกจากเยอรมัน, **คุณมาร์โค ลองโกนี** ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการส่งออก ตัวแทนจาก Poliform ผู้นำด้านการออกแบบตู้เสื้อผ้าระดับโลกจากอิตาลี, **คุณลิเดีย หม่า** ผู้จัดการฝ่ายขายประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตัวแทนจาก Hansgrohe ผู้นำผลิตภัณฑ์ห้องน้ำระดับพรีเมียมจากเยอรมัน โดยภายในงานได้รับเกียรติจาก **อัครราชทูต ด็อกเตอร์ เพียร์ เกบาวเวอร์** หัวหน้าคณะผู้แทนทางทูต สถานเอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมันประจำประเทศไทย กล่าวเปิดงาน

“เราคัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้าเสมอ แม้แต่เฟอร์นิเจอร์ที่ใช้ในโครงการสินธร เรสซิเดนซ์ เรื่องคุณภาพถือเป็นสิ่งสำคัญมาก ซึ่งเราเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงและมีคุณภาพมาตรฐาน ไม่ว่าจะเป็น เครื่องครัวจาก PoggenPohl ก็เป็นแบรินด์ครัวระดับพรีเมียมมีชื่อเสียงยาวนานมากกว่า 120 ปี, สุขภัณฑ์จาก Hansgrohe ซึ่ง

SIAM SINDHORN

เป็นบริษัทสัญชาติบริษัทแรก และบริษัทเดียวในโลกที่ได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในลำดับที่ 11 ของ International Forum Design Award ซึ่งเป็นรางวัลทางด้านดีไซน์ระดับโลก, ตู้เสื้อผ้าจาก Poliform ซึ่งเป็นผู้นำด้านการออกแบบตู้เสื้อผ้าระดับโลกจากอิตาลีที่โดดเด่นด้านการออกแบบตู้เสื้อผ้าที่สวยงามและคำนึงถึงประโยชน์ใช้สอยให้เข้ากันอย่างลงตัว หรือแม้แต่เครื่องใช้ไฟฟ้า เราก็เลือก Siemens ซึ่งเป็นแบรนด์ที่ได้รับรางวัลการันตีระดับโลกมากมาย” ผู้บริหารสยามสินธรเสริม

นอกเหนือจากการออกแบบที่เน้นตอบโจทย์ความสบายอย่างยั่งยืนแล้วสินธร เรสซิเดนซ์ ยังเป็นโครงการขายแบบให้เช่า (Leasehold) สำหรับสิทธิอยู่อาศัย 30 ปี และสิทธิที่จะต่อสัญญาเช่าไปอีกครั้งละ 10 ปี รวม 30 ปี ต่ออายุได้ถึง 60 ปี โดยเจ้าของที่ดินเป็นผู้พัฒนาและดูแลบำรุงรักษาอาคารเอง จึงมั่นใจได้ว่าตัวอาคารจะมีความสวยงามแข็งแรงอยู่เสมอ พร้อมด้วยความมั่งคั่งร่มรื่นของต้นไม้ในส่วนที่เติบโตขึ้นตามกาลเวลา จึงนับเป็นทรัพย์สินที่ควรค่าแก่การส่งต่อให้คนรุ่นหลังอย่างแท้จริง

ทั้งนี้ สินธร เรสซิเดนซ์ ถือเป็นโครงการนำร่องที่เปิดจองไปแล้วเมื่อเดือนตุลาคม 2557 ประกอบไปด้วยอาคารความสูง 35 ชั้น และอาคาร 10 ชั้น รวมจำนวน 200 ยูนิต ขนาด 1-3 ห้อง มีพื้นที่ใช้สอย 35-345 ตารางเมตร ซึ่งขณะนี้มียอดขายแล้วกว่า 70% เหลือไม่ถึง 80 ยูนิต โดย 90% เป็นลูกค้าคนไทย มีกำหนดก่อสร้างแล้วเสร็จ-พร้อมเข้าอยู่ในปลายปี 2559

SIAM SINDHORN



SIAM SINDHORN



SIAM SINDHORN

